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                        เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ท าเนียบรัฐบาล
 พลต ารวจตรีไกรบุญ  ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) ในฐานะหัวหน้าคณะท างาน
แก้ไขปัญหายางพาราเชิญ 8 หน่วยงาน ประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าเรื่องความต้องการใช้ยางของแต่ละกระทรวงโดยมี
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และองค์การคลังสินค้า (อคส.) โดยมีนางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์ 
รักษาการผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า เข้าร่วมประชุม

พลต ารวจตรีไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.)  กล่าวว่า “ วันนี้มีการ
ประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องปริมาณความต้องการใช้ยางพาราของแต่ละกระทรวงทั้ง 8 กระทรวงซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีและมีปริมาณตัวเลขท่ีอยู่ในเกณฑ์ในการรับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งแต่ละกระทรวงจะมีความต้องการยางพาราแต่
ละประเภทแตกต่างกัน โดยจะมีการพิจารณาในรายละเอียดดังกล่าวในวันประชุมครม. วันที่ 19 มกราคม 2559 นี้ ”

 ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เชิญผู้แทน 8 กระทรวงประชุม

  เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องความต้องการใช้ยางพาราของแต่ละกระทรวง

* ท่านสามารถเข้าไปดูแผ่นข่าวนี้ได้ทาง www.pwo.co.th/ข่าวและประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

๕๖๓   ถนน นนทบุรี   ต าบล บางกระสอ   อ าเภอ เมือง   จังหวดั   นนทบรีุ  ๑๑๐๐๐
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